

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy
với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, đơn vị báo cáo, xin ý kiến một số nội dung và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị; Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Về công tác Đảng, đoàn thể

Tiếp tục quan tâm, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, các trường hợp khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu chỉ đạo xử lý kỷ luật đảng viên; Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức chính trị - xã hội xử lý kỷ luật đoàn viên, hội viên của tổ chức, đơn vị mình đảm bảo kịp thời, đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn theo danh sách vi phạm do cơ quan chức năng cung cấp.

Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ huyện; thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định.

Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Kế hoạch số 120-KH/BTGTU ngày 24/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Về điều hành của Thường trực HĐND huyện

Triển khai thực hiện một số kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023.

3. Về điều hành của UBND huyện

Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tập trung vào các dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bể Nội huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đi đường tỉnh 295); khu số 1, dự án khu đô thị phía Đông, thị trấn Cao Thượng; khu dân cư Tân Sơn, xã Liên Sơn.

Chỉ đạo thực hiện cải tạo, sửa chữa một số đoạn tuyến đường từ thị trấn Cao Thượng đi xã Phúc Hòa đã xuống cấp, hư hỏng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui Xuân, đón Tết của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận tổ chức Lễ công bố Quyết định nông thôn mới nâng cao.

Chỉ đạo các tổ kiểm tra công vụ thực hiện nghiêm các biện pháp về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ năm 2024 theo Kế hoạch số: 10/KH-TKTCV ngày 22/01/2024 đã ban hành.

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025” năm 2024 theo tinh thần Kế hoạch số: 21/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh.

4. Một số nội dung khác

Cơ bản nhất trí với Kịch bản tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm khởi Nghĩa Yên Thế tại huyện Tân Yên và Kịch bản chi tiết Lễ kỷ niệm 140 năm Đề Năm tế cờ khởi nghĩa Yên Thế và khai Hội Đình, Chùa Hả, xã Tân Trung theo đề xuất của Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. Điều chỉnh thời gian tổng duyệt sang buổi chiều ngày 22/02/2024 và tổ chức khai mạc sau khi kết thúc Lễ giao, nhận quân năm 2024. Giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các kịch bản để tổ chức thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với chủ tịch ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát (theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Điều 3, Thông tư 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ

Xây dựng về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa; các trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ để xây mới, sửa chữa năm 2024 đảm bảo chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về số liệu thống kê, phân loại của đơn vị mình; gửi kết quả thống kê về Ủy ban MTTQ huyện trong ngày 01/02/2024.

Ủy ban MTTQ huyện xây dựng biểu mẫu thống kê kết quả rà soát các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát để các xã, thị trấn làm căn cứ thực hiện. Tổng hợp kết quả rà soát chung trong toàn huyện, cùng các tổ công tác thẩm định từng trường hợp cụ thể; báo cáo Thường trực Huyện ủy trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2024 để thống nhất chủ trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phong Thái